

สารสันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน พี่น้องประชาชนชาว อบต.หนองปลาหมอรักและเคารพ

พบกับกระผมประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการสื่อสารในการทำหน้าที่ให้ประชาชนได้ทราบ ถือเป็นเดือนสุดท้ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งหน่วยงานราชการจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันสิ้นเดือนกันยายน จากวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ก็จะเป็นรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอก็ได้เบิกจ่ายงบประมาณตามรายจ่ายข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปหมดทุกโครงการซึ่งผู้รับเหมาได้ลงมือส่งมอบงานตรวจรับแล้วยังเหลือที่ทำสัญญาแล้วและกำลังดำเนินการ ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ(บล็อกคอนเวิร์ส)ถนนบ้านหลุบคา หมู่ที่ ๗ -บ้านหัวนากลาง อ.ชนบท ต้องขอภัยพี่น้องชาวบ้านหลุบคา บ้านหัวนากลางที่รถยนต์ไม่สามารถวิ่งผ่านได้ยกเว้นรถจักรยานยนต์คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการก่อสร้าง ๑ เดือนซึ่งมีอุปสรรคฝนตก โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๑๕๐ เมตรหน้าโรงเรียนบ้านผักหวาน ก็ขอภัยในความไม่สะดวกคาดว่าจะเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์ โครงการวางแนวท่อประปา บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๗ ผู้รับเหมาแจ้งเข้าทำงานแล้ว โครงการก่อสร้างอาคารตลาดชุมชน บ้านหนองกุ้ง หมู่ ๓ ผู้รับเหมากำลังดำเนินการส่วนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาได้พิจารณางบประมาณ ตั้งคณะกรรมการแปรรูป และเห็นชอบด้วยกรอบวงเงิน ๔๓,๓๕๕,๐๙๑ บาทประกอบด้วย ๔ ด้าน ๑๒ แผนงานโดยได้คำนึงถึงปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด แผนงานอุตสาหกรรมโยธาถือเป็นแผนงานที่คณะกรรมการหมู่บ้านได้ทำประชาคมเสนอมาให้เจ้าหน้าที่งบประมาณและผู้บริหารท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการตามที่เสนอมา ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๖๒๑,๖๑๕ บาท ซึ่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ได้เสนอให้นายอำเภอโนนศิลาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในเขตท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอก็ได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดอุทกภัยหลายหมู่บ้าน ผลกระทบทำให้น้ำท่วมไร่นาเสียหาย ถนนชำรุด ผายกักเก็บน้ำพัง แนวคันดินกั้นน้ำขาด จังหวัดขอนแก่นได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)ในพื้นที่อำเภอโนนศิลา ทั้ง ๕ ตำบล ในส่วนตำบลหนองปลาหมอ มีดังนี้ บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ ๔ บ้านผักหวานหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๘ และบ้านหลุบคา หมู่ที่ ๗ (นอกเขต) ทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนสำรวจความเสียหายเพื่อจะดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด สุดท้ายนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนจงประสบแต่ความสุขความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนามีความเจริญก้าวหน้าปราศจากโรคภัยอันตรายด้วยกันทุกคน

ด้วยความปรารถนาดี

นายจำรัส ปัดตานัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ